



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว และได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบ/สอบภาคปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
จำนวน ๒ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๐๑	นายอริพงศ์ ชะคำรอด	
๒.	๐๐๒	นายวันชัย พรหมสุข	

๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ดังนี้

วัน / เวลา	การประเมินสมรรถนะ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบ/สอบภาคปฏิบัติ) ๕๐ คะแนน	อบต.หนองกิงเพล
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน	ห้องประชุม อบต.หนองกิงเพล

ผู้สอบจะต้องได้คะแนนที่สอบแต่ละภาควิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับการสรรหาและ  
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล

๓. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่  
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล  
<http://www.nongkinphen.go.th/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๑๘๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยเรียง  
ตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้า  
รับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้าเมื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้นเดิมยังมีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้  
ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิงเพล